



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 110 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ช่วงวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 2% คาดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังฟื้น
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ค. อยู่ที่ระดับ 78.2 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือน สูงสุดรอบ 1 ปี
- หักท่องเที่ยว 7 เดือนหดตัว 10% เร่งเจาะตลาดจีนชดเชยรัสเซีย
- สรรพากรเรียกผู้ประกอบการ E-commerce หารือก่อนรีดภาษี

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อปี โดยเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนปรนหรือการคงดอกเบี้ยต่ำไว้ในปัจจุบันยังจำเป็นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและยังไม่กระทบต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศเพราะไม่ต้องกังวลต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมากนัก ในส่วนของเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งส่วนใหญ่ต้องดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากความต้องการซื้อในประเทศ และมาตรการทางการคลัง โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐ เงินเฟ้อยังมีเสถียรภาพ แต่ในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว นั้น มีแนวโน้มขยายตัวระดับต่ำ โดยการบริโภคที่มีสัญญาณดีขึ้นสะท้อนได้จากดัชนี**ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 และค่าดัชนีอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี** โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับ 78.2 เพิ่มขึ้นจาก 75.1 ในเดือนมิถุนายน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 68.5 เพิ่มขึ้นจาก 65.3 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำอยู่ที่ระดับ 71.7 เพิ่มขึ้นจาก 68.1 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 94.6 เพิ่มขึ้นจาก 92.0 ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีความเชื่อมั่นเป็นผลมาจาก คสช. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 8 ปี ช่วงปี 2558-2565 วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาท โดยจะมีเงินลงทุนปีละ 3 แสนล้านบาท รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากที่หลายหน่วยงานเริ่มปรับประมาณการเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมองว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปกำลังซื้อจะกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนผลักดันให้เศรษฐกิจไตรมาส 3 โตได้ร้อยละ 3-4 และไตรมาส 4 โตได้ร้อยละ 5-6 ส่งผลให้เศรษฐกิจปีหน้าจะขยายตัวเกินร้อยละ 2

กรมการท่องเที่ยวเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนกรกฎาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 1.9 ล้านคน ลดลงร้อยละ 10.92 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2557 มีจำนวน 13.62 ล้านคน ลดลงร้อยละ 10.47 ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่า 6.31 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้จำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมจะยังคงปรับตัวลดลง แต่เป็นการปรับตัวลดลงในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 24.37 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นผลจากนักท่องเที่ยวรัสเซียที่ปรับตัวลดลงจากปัจจัยลบทั้งปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและความขัดแย้งกับยูเครน รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงก่อนหน้าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งคงต้องใช้เวลาสักกระยะในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นดังกล่าว โดยผู้ประกอบการควรหาตลาดใหม่โดยหันมาหานักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นตลาดใหญ่ อีกทั้งมีกำลังซื้อจากการที่เศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัวในระดับสูง ทั้งนี้หากสามารถคัดกรองนักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพได้ย่อมสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชดเชยนักท่องเที่ยวที่หายไปได้

กรมสรรพากรเรียกผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ประมาณ 1,000 ราย ยอดขายรวมกว่า 1 แสนล้านบาท มาชี้แจงถึงหน้าที่การเสียภาษีเงินได้ให้ถูกต้อง โดยผู้ประกอบการต้องชัดเจนว่าจะเสียภาษีเป็นแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติ



บุคคล โดยจะให้เริ่มจ่ายตั้งแต่ปีภาษี 2558 เป็นต้นไป ส่วนการเก็บภาษีย้อนหลังจะดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสียภาษีไม่ถูกต้อง

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- อุปสงค์ในประเทศและกิจกรรมการผลิตของสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวในอัตรา
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเดือน ก.ค. ปรับตัวสูงสุดในรอบ 27 เดือน
- ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.15
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จากอุปทานน้ำมันส่วนเกิน

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป และจีน **ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ บ่งชี้อุปสงค์ในประเทศและกิจกรรมทางการผลิตของสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวในอัตรา** จากการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และรายได้ส่วนบุคคลเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาภาคการผลิตพบว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตที่จัดทำโดยสถาบันจัดการอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ในเดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 57.1 จากระดับ 55.3 ในเดือนมิถุนายน ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.15 เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปยังคงมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นการฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอ ขณะที่เศรษฐกิจจีนมีการปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือนกรกฎาคมที่จัดทำโดย HSBC อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 27 เดือน และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.7 จากระดับ 51.0 ในเดือนมิถุนายน

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ **103.31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล** เนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันดิบส่วนเกินในยุโรปและอเมริกาเหนือที่ค่อนข้างสูงท่ามกลางความต้องการใช้ที่อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ความไม่สงบในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันไม่ให้ลดลงไปมากนัก

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-15 สิงหาคม 2557)

- ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ
- ธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำเดือนสิงหาคม